

เกรท วรินทร์ – อ็อฟ ชนะพล นำทีมแฟนคลับ

“ทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียน” ครั้งที่ 9 กับซีลวา

เนีย



พระเอกหล่อมาดเข้ม เกรท – วรินทร์ ปัญหกาญจน์ และ อ็อฟ – ชนะพล สัตยา พร้อมใจกันเคลียร์คิวละคร เพื่อมาร่วมมีมหัศจรรย์พิเศษกับแฟนคลับชาวสุราษฎร์ธานี ในงานทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียน ปีที่ 9

ของ ฮาเวลล์ ซีลวาเนีย โครงการทำบุญที่มีแนวคิดหลักแบ่งปันสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม ด้วยการมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้กับวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลน



บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดใสในคอนเสิร์ต “แสงสว่างแห่งความรัก” ที่ซีลวาเนีย และคณะสะพานบุญนำมามอบให้กับชาวสุราษฎร์ ผ่านกิจกรรมแห่งความสุขที่ตั้งใจจัดขึ้น ประเดิมฤกษ์ดีตั้งแต่เช้า โดยคุณ ปุ่มเทพ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้บริหารฮาเวลล์ ซีลวาเนีย พร้อม 2 พระเอกสุดฮอต อาสาพาคนใจบุญร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม – หลอดไฟและใส่บาตรพระสงฆ์ 99 รูป จากนั้นก็รวมพลจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดและชุมชน พอตักปายก็ได้เวลามอบความสุขให้น้องๆ นักเรียน ด้วยการมอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์กีฬา พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียนให้มีแสงสว่างที่เพียงพอกับการเรียนของน้องๆ ก่อนส่งท้ายความสุขด้วยกิจกรรม “Sylvania Fun Cruise ล่องเรือสุขสันต์ มั่นสนั่นลั่นเกาะ” ที่มีสองหนุ่ม เกรท- อ็อฟ เป็นกัปตันนำทริปสำราญ เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้ร่วมเล่นเกมแบบใกล้ชิด แถมยังขึ้นเวทีโชว์เพลงเพราะเป็นของขวัญส่งท้ายสร้างรอยยิ้มให้ได้พินกันทุกคน

งานนี้ เกรท – วรินทร์ ปัญหกาญจน์ เล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาทำบุญกับฮาเวลล์ ซีลวาเนีย ว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมโครงการนี้ รู้สึกอึ้งบุญมากครับเพราะได้ทำบุญถึง 9 วัด และได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ 9 โรงเรียน ซึ่งผมจะหาเวลาและโอกาสแบบนี้ได้ยากมาก นอกจากทำบุญแล้วยังได้เล่นเกมกับน้องๆ สนุกมากครับ เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ผมว่าเป็นโครงการที่ดี อยากให้ซีลวาเนียจัดต่อไปเรื่อยๆ และอยากฝากทุกคนนะครับ ถ้ามีเวลาว่างก็ไปทำบุญกันเยอะๆ ชีวิตจะได้มีความสุขทั้งกายและใจครับ”

ทางด้าน อ็อฟ – ชนะพล สัตยา บอกว่า “รู้สึกดีใจแทนชาวสุราษฎร์ ทุกคนที่ซีลวาเนียนำสิ่งดีๆ มามอบให้ ผมว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากครับ เพราะปัจจุบันยังมีวัดและโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ และที่สำคัญเรายังได้เห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกคน ผมอยากให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆ

ที่ช่วยเหลือสังคมให้ได้จัดต่อไป ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะมาร่วมทำบุญอีกครั้ง”